



Họ và tên: Lai Văn Hoàn
Ngày tháng năm sinh: 8/1/1974
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tôi nhận thức rằng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vi vậy, nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu nhân dân trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Trong chương trình hành động của mình, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xin hứa sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; đồng thời, sẽ dành thời gian thỏa đáng cho các chương trình tiếp xúc cử tri, chủ động kết hợp với các buổi làm việc, đi kiểm tra cơ sở để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, phản ánh trung thực và tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong Quốc hội và cấp ủy, chính quyền tỉnh để kịp thời giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp và tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là công tác lập hiến, lập pháp. Góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có chất lượng, bám sát yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho các hoạt động của đất nước, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mong mỏi của cử tri cả nước.

Thứ ba, thực hiện với trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội là tham gia giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực cử tri quan tâm: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực hiện cải cách hành chính; sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các chính sách với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, vệ sinh an toàn thực phẩm... Kịp thời phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật để bảo đảm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân.

Thứ tư, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ nỗ lực cùng với tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư công sức, trí tuệ nghiên cứu, vận

dụng đúng đắn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế, phát huy tối đa nội lực, khai thác tối các tiềm năng và thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu để ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý công việc; trách nhiệm công vụ và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ năm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống và làm việc trung thực, công tâm, khách quan; chủ động nghiên cứu, nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nỗ lực cống hiến hết khả năng, kinh nghiệm của mình để góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng



Họ và tên: Phạm Thị Thắng
(Phạm Thị Thuý)
Ngày tháng năm sinh: 6/2/1975
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Cán bộ Công đoàn chuyên trách, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.

Tôi đang làm việc tại Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và đã có 20 năm công tác trong hệ thống Công đoàn, đang quản lý và gần 50.000 đoàn viên ở các nhà máy trong 2 khu công nghiệp của tỉnh.

Được tin nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bản thân tôi luôn ý thức được rằng đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân đồng thời cũng thấy rõ trách nhiệm rất lớn của mình trước Đảng, trước nhân dân.

Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình như sau:

Một là, nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, thì đây là điều kiện giúp tôi làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm công tác của mình và từ thực tiễn cuộc sống đặt ra, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những ý kiến của cử tri; đồng thời phân tích, lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá và tham gia đóng góp có chất lượng vào dự thảo luật, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam. Trên cơ sở đó tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân nói chung, đời sống công nhân viên chức lao động nói riêng và tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và huyện Tiên Hải, huyện Kiến Xương

nơi tôi ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. Qua đó, là cơ sở để tham gia xây dựng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch của tỉnh. Cá nhân tôi luôn tâm huyết, nêu cao trách nhiệm của mình cùng tập thể Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình trong các cuộc họp của Quốc hội để từ đó thay mặt cử tri và nhân dân nơi ứng cử tham gia đề đạt và quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh Thái Bình và của đất nước. Trên cơ sở của hành động trung thực tôi làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước cử tri và Quốc hội.

Hai là, bản thân tôi luôn xác định muốn chương trình hành động của mình thực sự có hiệu quả mình phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri. Để làm được việc đó, tôi thiết nghĩ việc tiếp xúc cử tri là rất quan trọng, vì qua tiếp xúc với cử tri cá nhân tôi có điều kiện để nắm bắt, nắm bắt tâm tư, nắm bắt ý kiến, nắm bắt tâm tư, nắm bắt với thực tiễn, phát hiện nhiều vấn đề cấp thiết và bức xúc trong đời sống xã hội để kiến nghị với Quốc hội giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng thời, qua đó thu thập, tìm hiểu bản chất vấn đề, phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến của cử tri đến Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Thái Bình. Sau khi phản ánh, bản thân tôi có trách nhiệm bám sát, đôn đốc, theo dõi đến cùng để tìm ra căn nguyên của vấn đề, để từ đó có trách nhiệm tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc từ thực tế cuộc sống hàng ngày của cử tri. Tôi xác định trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước cử tri là cần phải giải quyết kịp thời các kiến nghị; đồng thời có giải pháp xử lý có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, nhất là trong những lĩnh vực quan trọng, then chốt. Trong quá trình tham gia làm đại biểu Quốc hội, cá nhân tôi cố gắng cùng Đảng bộ, chính quyền quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã đề ra, trên cơ sở đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân và lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu mình cần phấn đấu.

Ba là, với cương vị Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt để tổ chức công đoàn luôn là tổ chức của người lao động và vì người lao động. Với vai trò người đứng đầu của tổ chức, cá nhân tôi sẽ cố gắng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm và vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân giao cho. Muốn làm việc trên, trước tiên cá nhân tôi cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng dư luận xã hội trong công nhân viên chức lao động để đoàn viên ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng cho giai cấp của mình làm tốt vai trò tiên phong của giai cấp công nhân và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta.

Chủ động, tích cực phát động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất tạo động lực mới, khí thế mới để toàn thể giai cấp công nhân phấn đấu, phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo. Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn lại càng được đề cao. Chính vì vậy, nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho bản thân tôi cần phải tập trung vào xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng tốt với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Làm tốt các nhiệm vụ trên sẽ bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, thường xuyên, liên hệ chặt chẽ và hiệu quả với Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Thái Bình để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ từ cuộc tiếp xúc cử tri và cung cách làm việc của cá nhân mình. Trong quá trình chỉ đạo và điều hành của tôi luôn đặt việc xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân lên hàng đầu. Phương pháp làm việc và hành động của mình cần phải thường xuyên đổi mới sáng tạo, hợp dụng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình nhanh và bền vững gắn chặt với bảo vệ môi trường, chủ trương phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

của nhân dân. Cá nhân cố gắng phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng tỉnh ta đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Và cuối cùng cá nhân tôi rất mong muốn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri. Đặc biệt, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội tôi rất mong nhận được sự giám sát chặt chẽ của cử tri. Qua giám sát giúp tôi không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn để bản thân có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ của cử tri giao cho. Tôi luôn xác định là đại biểu nhân dân không chỉ là những người có tâm, mà còn phải có tầm, có khả năng nắm bắt, thấu hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân, trân trọng lắng nghe, phân tích, kiến nghị và những giải pháp với Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đó cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra được những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp lòng dân.

Bản thân tôi cố gắng nỗ lực hết mình, phấn đấu xây dựng thành công cuộc đổi mới của Đảng, vì lợi ích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình và vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận
Ngày tháng năm sinh: 2/2/1955
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn các cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-MTTQ-BTT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình về việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử, tôi trân trọng báo cáo nội dung chương trình hành động của cá nhân như sau:

Thứ nhất, với tư cách là đại biểu Quốc hội tái cử khóa XV, tôi ưu tiên hàng đầu việc tăng cường, mở rộng các hoạt động tiếp xúc cử tri trong cả nhiệm kỳ tới, đa dạng hóa về mặt hình thức, tăng cường về cả số lượng và chất lượng các cuộc tiếp xúc.

Thứ hai, tôi sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tham gia các ý kiến có chất lượng đối với các vấn đề còn dang dở của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; tham gia để xuất với Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình ban hành các nghị quyết, chủ trương, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, góp phần hiện thực thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 6/2017) cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ ba, tôi sẽ tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động giám sát của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường; các chính sách xã hội đặc biệt như chính sách đối với người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi; tập trung giám sát các vấn đề về quản lý, sử dụng tài sản công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Song song với đó, tôi sẽ thường xuyên trao đổi với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bảo đảm các hoạt động giám sát thực sự có hiệu quả.

Thứ tư, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục vận động tối đa sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp để xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với nhu cầu, khả năng của người dân và doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, chẳng hạn như về đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế số; thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước, làm cầu nối để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh gia tăng kết nối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, nhất là với các tập đoàn kinh tế lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết, chẳng hạn như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); từ đó giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của các sản phẩm chủ lực như nông sản và đồ thủ công mỹ nghệ...

Ngoài ra, với vai trò là cánh tay nối dài của Chính phủ tôi người dân và cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân tôi và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp cận nhanh và có hiệu quả với các chính sách của Nhà nước, nhất là các chính sách hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh Covid-19; góp phần giúp Đảng bộ tỉnh Thái Bình và các đơn vị ứng cử hoàn thành mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Thứ năm, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh rà soát, tham mưu các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện đầu tư, kinh doanh tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, với hơn 7.250 doanh nghiệp, gần 450 hợp tác xã và hơn 130.000 hộ kinh doanh cá thể; từng bước hỗ trợ tỉnh nhà tham gia sâu hơn vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để bắt kịp với xu thế của thời đại; đẩy mạnh áp dụng chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hướng tới hình thành nền hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo với những doanh nghiệp start-up mang thương hiệu "Made by Thái Bình".



Thành phố Thái Bình rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử.

Ảnh: NGUYỄN THỜI